



ที่ ศย ๐๑๒ /ว ๑๖๕ (ป)

สำนักงานศาลยุติธรรม  
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร  
กทม. ๑๐๙๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๒/ว ๑๑๔๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒. รายงานผลการทดสอบทางด้านเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
๓. คู่มือการเข้าทดสอบทางด้านเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์
๔. คู่มือติดตั้งโปรแกรมสำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้รับหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๒/ว ๑๑๔๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แจ้งว่า กระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อทดแทนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) ปัจจุบัน โดยมีกำหนดให้ทุกหน่วยงานเข้าใช้งานในระบบ New GFMIS Thai ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ได้ จึงขอให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิค และการปรับปรุงการตั้งค่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Intranet) ปัจจุบันของหน่วยงาน ให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบ New GFMIS Thai ของกระทรวงการคลังได้ กรณีเคยใช้ระบบ GFMIS ผ่านช่องทาง Web Online Intranet ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานที่ใช้ระบบ GFMIS Web Online ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตอยู่ในปัจจุบัน ดำเนินการทดสอบทางด้านเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แล้วเสร็จ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำหรับวิธีการทดสอบสามารถดูได้จาก <https://newgfmisthai.gfmis.go.th> เลือก เมนู ดาวน์โหลด > การตรวจสอบความพร้อมการเชื่อมโยงของหน่วยเบิกจ่ายเพื่อเข้าสู่การใช้งานระบบ New GFMIS Thai

๒. กรณีหน่วยงานที่มีหน่วยเบิกจ่ายมากกว่า ๑ หน่วยเบิกจ่าย ดำเนินการตรวจสอบหน่วยเบิกจ่ายภายในสังกัดให้ถูกต้อง โดยสามารถตรวจสอบได้จาก <https://newgfmisthai.gfmis.go.th> เลือก เมนู ดาวน์โหลด > รายงานข้อมูลหน่วยเบิกจ่ายของหน่วยงาน กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง ให้หน่วยงานดำเนินการแจ้งกรมบัญชีกลาง ภายในวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) [gfmis1@cgd.go.th](mailto:gfmis1@cgd.go.th)

๓. ดำเนินการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิขอใช้ GFMIS Token Key หรือรหัสผู้ใช้งานในระบบ GFMIS Web Online ทั้งช่องทางอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ กรณีหน่วยงานไม่ดำเนินการให้เป็นปัจจุบันอาจมีผลกระทบต่อ การได้รับสิทธิในการเข้าใช้งานในระบบ New GFMIS Thai

๔. ดำเนินการ...

๔. ดำเนินการตรวจสอบอายุการใช้งานคงเหลือของอุปกรณ์ GFMS Token Key กรณีใช้งานระบบ GFMS Web Online ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต โดยให้มีอายุการใช้งานคงเหลือเกิน ๑ ปี กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่เกิน ๑ ปี ให้ดำเนินการต่ออายุ GFMS Token Key ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไป กรณีหน่วยงานตั้งอยู่ส่วนกลางให้ดำเนินการติดต่อกรมบัญชีกลาง กรณีหน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคให้ติดต่อสำนักงานคลังจังหวัดที่เบิกจ่าย

สำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมเรียบร้อยแล้ว ครบถ้วน ถูกต้อง และพบว่ามีหน่วยงานในสังกัดยังมิได้ดำเนินการทดสอบทางด้านเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาที่อาจจะเกิดจากการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดที่ยังไม่ได้เข้าทดสอบทางด้านเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการคลัง <https://of.coj.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรนิภา ธารธรรมนันท์)

ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานการคลัง

ส่วนการบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๑๒ ๘๒๕๕

โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๒๘๒๕

E-mail: account@coj.go.th